

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	42139323
Date :	- 7 5.8. 2542	Page :	10
Keyword		Source :	มติชน No :

# ทบวง-แคนาดาฝึกอังกฤษอินเทอร์เน็ตฟรี 'ประจวบ' บึงเบ็ดสอนทางไกลกับม.ทั่วโลก

นายวันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เวลานั้นมหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัด ทบวงฯ และวิทยาเขตสารสนเทศ ยกเว้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือยูนิเน็ตครบทุกแห่งแล้ว ซึ่งต่อไปทบวงฯจะเริ่มให้มหาวิทยาลัยใช้ชุดการเรียนการสอนที่พัฒนาแล้ว จำนวน 5 ชุดวิชา บนเครือข่ายยูนิเน็ต ได้แก่ วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล นอกจากนี้ทบวงฯกำลังเตรียมการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ากับเครือข่ายยูนิเน็ตเพื่อสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะป็นห้องสมุดหลัก 6 แห่ง เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไปใช้ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 และประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ ทบวงฯจะลงนาม

ความร่วมมือกับประเทศแคนาดา เพื่อบรรจุโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษลงในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทบวงฯ ให้นำบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป

“ปัญหาของเครือข่ายยูนิเน็ตในเวลานี้คือค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทางองค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยเรียกเก็บจากค่าเวลาในการเช่าคู่สาย เดิมองค์การสื่อสารให้ความร่วมมือในการปรับลดค่าใช้จ่ายให้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ทบวงฯจะประสานเพื่อขอปรับลดอีก นอกจากนี้ การเชื่อมโยงเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยบางแห่งยังไม่สะดวก การติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยแม้กับวิทยาเขตสารสนเทศยังขัดข้อง เช่น สัญญาณไม่สม่ำเสมอ ทั้งนี้กำลังอยู่ระหว่างทดลองใช้ ซึ่งทบวงฯจะเร่งปรับปรุงแก้ไขต่อไป” นายวันชัยกล่าว

นายวันชัยกล่าวอีกว่า ทบวงฯมีนโยบายชัดเจน

ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที มาใช้จัดการเรียนการสอนในไทยทางไกลเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก จัดการเรียนการสอนทางไกล 2 ทาง ซึ่งจะทำให้พัฒนาระบบการเรียนได้มากขึ้น และนายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงฯก็สนใจเรื่องนี้มาก และเห็นว่าในอนาคตทบวงฯต้องเปิดรับการเรียนการสอนทางไกลกับต่างประเทศด้วย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ และเห็นว่าข้อดีคือ จะทำให้การปรับตัวทางวิชาการทำได้รวดเร็วและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องฝึกให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจในการนำไอทีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษา อีกทั้งปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบทางเดียว ซึ่งในอนาคตจะขยายเป็นการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง ทำให้นักศึกษาสามารถทักทายและโต้ตอบกับอาจารย์ผ่านเครือข่ายได้ทันที